



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
20 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 19 พ.ค. ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,394 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 1,879 ราย เดินทางมาจากตปท. 17 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 1,498 ราย ติดเชื้อสะสม 116,949 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 29 ราย สะสม 678 ราย ยังรักษาอยู่ 41,903 ราย อาการหนัก 1,210 ราย ในจำนวนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจ 402 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 165,526,312 ราย เสียชีวิต 3,430,811 ราย รักษาหาย 144,555,863 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ สหรัฐฯ** เผยวัคซีนไฟเซอร์-โมเดอร์นารับมือโควิดกลายเป็นฉุกเฉินได้ **อินเดีย** ผู้เสียชีวิตวันเดียว 4,525 ราย เป็นแพทย์ 270 ราย **เวียดนาม** สั่งปิดเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 4 แห่ง สก๊อตแลนด์แพร่ระบาด **มาเลเซีย** เสียชีวิตเพิ่ม 47 ราย มากสุดตั้งแต่ระบาด

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, mcot

-นายสมชาย แสวงการ ประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา ทำหนังสือถึงนายกฯ เสนอให้รัฐบาลเร่งจัดหาวัคซีนโควิดให้เพียงพอ มีระบบและแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนที่ชัดเจนเพื่อลดความสับสนของประชาชนในการเข้าถึงวัคซีน และควรคำนึงสิทธิของประชาชนกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงได้ สำหรับการแพร่ระบาดในเรือนจำ เสนอให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาแนวทางการปล่อยชั่วคราวสำหรับผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีและคดียังไม่ถึงที่สุด หรือนำมาตรการพักโทษมาบังคับใช้ เพื่อลดความแออัดและการแพร่ระบาดโรค ผู้ต้องขังหรือนักโทษที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ให้มีการคัดกรองค้นหาเชื้อและส่งตัวเข้าพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐบาลก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง ส่วนการสื่อสาร ควรปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในมาตรการควบคุมและการเข้าถึงวัคซีนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ป้องกันความสับสนของประชาชนหรือป้องกันเพคินวิล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ โควิดที่ระบาดในเรือนจำรอบนี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษที่ทนต่ออากาศร้อน ขึ้น ติดต่อง่าย และรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดิม การตรวจค้นหาเชิงรุก แยกคนติดเชื้อออกมาอยู่ในรพ.สนาม กักตัวคนใกล้ชิด งดญาติเยี่ยม ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ยังต้องทำต่อไป เมื่อมีวัคซีนแอสตราเซนเนกาต้องเร่งฉีดเข็มแรกให้ผู้ต้องขังทุกคน เพราะเข็มแรกภูมิคุ้มกันขึ้นเร็วและสูงมาก ถ้ามีวัคซีนเหลือพอค่อยให้เข็ม 2 ในภายหลัง

#### 2.การควบคุมการระบาดในพื้นที่หลักสี่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ผจก., newtv, mcot

-นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กท. กล่าวถึงคลัสเตอร์แคมป์คนงาน บมจ.อิตาเลียนไทยฯ ว่า ขณะนี้ในพื้นที่เขตหลักสี่มีผู้ติดเชื้อ จำนวนมาก ไม่ใช่เฉพาะในแคมป์คนงานเท่านั้น ล่าสุดมีประชาชนบริเวณใกล้เคียงขอเข้ารับการรักษาในรพ. เนื่องจากตรวจพบเชื้อกว่า 10 คนแล้ว จึงขอเรียกร้องให้ ศบค. และสร. เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมการระบาด ตรวจสอบเชิงรุก กักตัวผู้เสี่ยงสัมผัส เร่งฉีดวัคซีนให้คนในชุมชน

#### 3.รายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ

-สจ.เชียงใหม่ เผย พบคลัสเตอร์ใหม่ คือ คลัสเตอร์บ้านแพะ ต.ช่วงเปา อ.จอมทอง มีการระบาดในครอบครัวจากการไปร่วมงานศพในหมู่บ้าน และติดต่อไปยังเพื่อนร่วมงานและคนนอกพื้นที่ มีผู้ติดเชื้อแล้ว 10 ราย ได้ปิดหมู่บ้านและค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง พบมีผู้ติดเชื้อกระจายไปยังพื้นที่บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า และบ้านมะขามหลวง อ.สันป่าตอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-กท. พบผู้ติดเชื้อในตลาดพื้นที่เขตบางเขนอีก 1 คลัสเตอร์ ทำให้ตอนนี้มี 29 คลัสเตอร์ ล่าสุดสั่งปิดตลาดแล้ว พร้อมลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกเพิ่มอีก 3,000 คน เพื่อควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด

-จ.นครราชสีมา พบคลัสเตอร์ใหม่ มาจากพื้นที่เสี่ยงไม่กักตัว ไปเล่นไฟ ตีมสุรากับเพื่อน ติดเชื้อแล้ว 12 ราย มีกลุ่มเสี่ยง 12 ราย รอผลตรวจ 10 ราย สั่งปิดทันที 3 หมู่บ้าน

#### 4.วิจารณ์ รพ.สนามบุญรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews

-เพจเฟซบุ๊กตลาดสี่มุมเมือง เผยภาพการใช้ตลาดสดทำรพ.สนามบุญรักษา รองรับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการให้เข้ารับการรักษาฟรี บริเวณพื้นที่ว่างของตลาดเก่า โดยมีชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความกังวลเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย เพราะสภาพแวดล้อมของตลาดสดไม่เหมาะกับการรักษาผู้ป่วย

#### 5.การจ้องคิวเข้าฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

## ประเด็นข่าว

- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ระบุ การจ้องคิวฉีดวัคซีนควรกำหนดนโยบายให้ชัดเจนไม่เปลี่ยนไป-มา ทำให้ประชาชนสับสน เพราะรัฐชวนให้ฉีดวัคซีนแต่มีหลายแอปฯ นอกจากหมอพร้อม ยังมีแอปฯ ของบางสาขาอาชีพก็ แอปฯ ของจังหวัด ควรรวมเป็นแอปฯ เดียว นอกจากนี้ ยังมีกรณีอื่น ๆ เช่น วอล์กอินฉีดวัคซีนแล้วยกเลิก รวมถึงประกาศว่าจะฉีด 150 ล้านโดสก่อนสิ้นปี แต่วิธีการฉีดวัคซีนให้ได้วันละ 4-5 แสนโดสตามเป้าหมายยังไม่ชัดเจน ส่วนการปฏิบัติหน้างานจริงก็มีปัญหา เช่น การระบาดที่เขตคลองเตยมีการส่งวัคซีนไปฉีด แต่พอคนไปรอฉีดกลับไม่มี

#### 6.แนะใช้สโลแกนยาและวัคซีนที่เหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท

-เพจไทยรู้สู้โควิด ชวนให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ที่มีกรอบข้อความว่า “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และ “วัคซีนที่ดีที่สุด คือ วัคซีนที่เข้าร่างกายได้เร็วที่สุด #กรมควบคุมโรค” โดยได้นำภาพของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. มาใช้เป็นตัวอย่าง ด้าน รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่าไม่เหมาะสม ขนาดอาหารยังต้องเข้มงวดในการเลือกใช้คำเพื่อโฆษณา เพราะฉะนั้นยาและวัคซีนยังต้องเข้มงวดมากกว่า พร้อมเสนอว่า หากใช้สโลแกนว่า “กันป่วยหนัก กันตาย วัคซีนอะไรหาได้ไว ก็ฉีดไปก่อน” อาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่า

#### 7.คนไทยในสหรัฐฯ เสียชีวิตหลังฉีดไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายบุรุษ พละภพย์ อดีต บก.นสพ.ไทยในลาสเวกัส สหรัฐฯ เสียชีวิตหลังฉีดไฟเซอร์เข็ม 2 มีภาวะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ขณะนี้รอแพทย์ยืนยันสาเหตุ

#### 8.อสม.ติดเชื้อและเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-กรณี อสม. ต.บางตีนเป็ด จ.ฉะเชิงเทรา เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 โดยพบว่ามีอาการไข้หวัดใหญ่ภายในชุมชน ก่อนติดเชื้อและเสียชีวิตได้ลงพื้นที่เชิญชวนชาวบ้านออกมาฉีดวัคซีน จนท.เตรียมลงพื้นที่เพื่อหาต้นตอและผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ผลตรวจพบคนในครอบครัวติดเชื้อ 4 ราย มีประวัติเดินทางรับศพผู้ที่เสียชีวิตที่รพ.พุทธโสธร และไปแจ้งตายที่สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยก่อนหน้านี้อีก 4 คนรวมถึงผู้เสียชีวิต ไม่รู้ว่าตัวเองติดโควิด จึงได้เดินทางไปทำงานตามปกติ

#### มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, newtv, pptvhd, mcot) ทีวี่ช่อง 7, NBT, TNN, ไทยรัฐทีวี

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีสถานีกลางบางซื่อ ว่า สามารถรองรับการฉีดในประชากรจำนวนมาก ก.คมนาคนเสนอให้ฉีดบุคลากรภาคขนส่งสาธารณะ ทั้งคนขับแท็กซี่ รถบัส เรือ คนทำงานสนามบิน ท่าเรือ ซึ่งหากฉีดกลุ่มนี้เสร็จ สธ.จะขอยืมสถานที่ให้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนต่อไป โดยวันที่ 21 พ.ค. จะตรวจดูความพร้อมสถานที่ แต่จะเริ่มฉีดเมื่อไรขึ้นกับความพร้อมของ ก.คมนาคน ซึ่งจะใช้บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดมาช่วย ได้แก่ รพ.รถไฟ ส่วนเรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนหน้างานตามที่นายฯ ระบุ นั้น นายฯ อยากให้มีการฉีดวัคซีนตามแผนปกติที่นัดผ่านหมอพร้อมและลงทะเบียนก่อน โดยวัคซีนที่นำออกมาแล้วต้องใช้ให้หมด ทั้งนี้ ยอมรับว่าตนพูดเรื่องวอล์กอินเร็วไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, thailandplus) ทีวี่ช่อง 5, NBT

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย อธิบดีกรมการแพทย์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 ติดตามการดำเนินงานศูนย์แรกรับ-ส่งต่อนิมิตร์ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ล่าสุด มีผู้ป่วยเข้าศูนย์แรกรับแล้ว 1,606 ราย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จากการประสานผ่านสายด่วน 1668, 1669, 1330 การค้นหาเชิงรุกในชุมชน และเดินทางมาเอง ได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาตามอาการ ทั้งรพ.สังกัดสป.สธ. สังกัดกรมการแพทย์ กทม. เหล่าทัพ โรงเรียนแพทย์ เครือข่ายรพ.เอกชน และ Hospitel รวมถึงส่งต่อรพ.สนามวัฒนาแพคตอรี จ.สมุทรสาคร ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-รมช.สธ. พร้อมด้วย อธิบดีกรมการแพทย์ ผอ.สรพ. และผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหอผู้ป่วยโควิดฯ ของกรมการแพทย์ ที่ สบยช. จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็น รพ.ดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ได้พัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียวและสีเหลือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, INN

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด 19 จ.ปทุมธานี ระบุ ผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกตลาดสี่มุมเมือง 7-15 พ.ค. คัดกรองแล้ว 10,480 คน พบติดเชื้อ 867 ราย ได้สั่งปิดในโซนที่พบผู้ติดเชื้อ และจัดตั้ง รพ.สนามบุญรักษา ในตลาดจำนวน 400 เตียง วันที่ 20 พ.ค. จะเปิดเพิ่มอีก 400 เตียง จากการสอบสวนโรคพบที่กินเข้าห้องน้ำแบบหยอดเหรียญเป็นความเสี่ยงในการสัมผัสและแพร่เชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำแนวทางในการดูแลเด็กและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่แสดงอาการ ยึดหลักไม่แยกจากครอบครัว ดังนี้ 1.กรณีเด็กและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษาโดยจัดให้อยู่เป็นครอบครัว 2.กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อแต่ผู้ปกครองไม่ติดเชื้อ ให้เด็กเข้ารับการรักษาพยาบาล ส่วนผู้ปกครองที่อายุไม่เกิน 60 ปี ไม่มีโรคประจำตัว สามารถเข้าดูแลเด็กในสถานพยาบาลได้ 3.กรณีเด็กไม่ติดเชื้อแต่ผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้ญาติเป็นผู้ดูแล หากไม่มีญาติหรือผู้ดูแล ให้ส่งเด็กไปยังสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักในสังกัด พม. เป็นผู้ดูแล แต่ถ้าในชุมชนพบเด็กไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจำนวนมาก อาจพิจารณาใช้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนเป็นที่ดูแลเด็ก 4.กรณีที่เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้คัดก.โรคติดต่อจังหวัด หรือกทม. พิจารณาตามบริบทเพื่อดูแลเด็กต่อไป สำหรับการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ขอให้ประเมินตนเองผ่าน Thai stop COVID Plus

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-อธิบดีกรมอนามัย ย้ำมาตรการป้องกันในร้านอาหารและการจัดพื้นที่นั่งกินในร้านได้ไม่เกิน 25% นั่งได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกมากขอให้โทรสอบถามหรือหาข้อมูลจากร้านอาหารว่าเพียงพอต่อการให้บริการขณะนั้นหรือไม่ ถ้าไม่สามารถรองรับการให้บริการได้ ให้ชื้อกลับไปกินที่บ้าน หรือใช้บริการเดลิเวอรี่ หากสมาชิกในครอบครัวเป็นกลุ่มเสี่ยงควรเลี่ยงการกินข้าวนอกบ้าน สำหรับร้านอาหารต้อง 1.เพิ่มความเข้มข้นตามมาตรการ 2.คัดกรองพนักงานให้บริการหรือพนักงานขนส่งสินค้าอย่างจริงจัง โดยใช้ระบบ Thai Stop COVID Plus และไทยเซฟไทย 3.ระบบติดตามอาการป่วยและพฤติกรรมของพนักงานเป็นประจำทุกวัน และ 4.จัดทำไหม้ไลน์พนักงานแต่ละวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-กรมอนามัย เปิดศูนย์อนามัยจังหวัดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สนับสนุนการดำเนินการของเขตสุขภาพและจังหวัด พร้อมบริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนในสถานประกอบการต่าง ๆ และกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนได้ โดยใช้ทีมแพทย์และรถโมบายเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, mcot, INN

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลหญิงสาวรายหนึ่งนำบิดาที่ป่วยโรคโควิดเข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ถูกเรียกเก็บค่ารักษาหลักแสน และรพ.ให้ญาติดำเนินการเบิกจ่ายจากสปสช.เอง ว่า การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิดซึ่งถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามประกาศ สธ. ถือเป็นกรณีฝ่าฝืนกฎหมายสถานพยาบาล จากการสอบถามข้อเท็จจริง พบว่าเกิดจากความเข้าใจผิดว่าผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาตามสิทธิจากรพ.แห่งแรก จึงเรียกเก็บเงิน โดยรพ.เอกชนจะคืนเงินให้ผู้ป่วยพร้อมส่งเรื่องเบิกค่ารักษาไปที่ สปสช. ตามหลักเกณฑ์ต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอบคุณรพ.เอกชนที่ให้ความร่วมมือรักษาศูนย์ฉีดเชื้อโควิด 19 โดยหลักการของกรมฯ และสปสช. คือใช้กลไกการไกล่เกลี่ยและดูข้อเท็จจริงประกอบ เมื่อไกล่เกลี่ยได้ก็คืนเงินให้ผู้ป่วย แต่กรณีที่เกิดกักกันไม่ได้ก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ มีบางกรณีที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ากำลังถูกเรียกเก็บเงินขณะกำลังรักษาโควิด เนื่องจากระบบของรพ.เอกชนบางแห่งจะมีการแจ้งอัตราค่ารักษาพยาบาลให้ทราบเป็นระยะ ซึ่งกรมฯ ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือให้งดแจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิได้รับการรักษาฟรีไปก่อน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, thestandard

-นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุ โครงการ “การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 หลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยมะเร็ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และกำลังวางแผนการรักษา อยู่ระหว่างการรักษา หรือ หลังการรักษาไม่เกิน 6 เดือน วัคซีนที่นำมาใช้เป็น Sinovac ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกกก. วัคซีนแห่งชาติ ผู้ป่วยมะเร็งที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้แม้จะไม่ได้เป็นผู้ป่วยของสถาบันฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** facebook

-สธ. แจ้งเปลี่ยนเบอร์ call center ศูนย์แรกรับและส่งต่อนิมิตร์ จาก 0-2079-1000 เป็นสายด่วน 1668 ตั้งแต่ 22 พ.ค. 2564 ให้บริการหาเตียงทุกวัน 08.00 - 22.00 น. ส่วนการบริการผู้ป่วยโควิดในส่วนอื่นๆ ยังดำเนินการเช่นเดิม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม โพสต์เฟซบุ๊กว่า กลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอาชีพต้องสัมผัส พบคนจำนวนมาก และยังเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ การเตรียมการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ประกันตนเป็นความร่วมมือระหว่าง ก.แรงงาน ก.การคลัง และภาคเอกชน โดยจะเริ่มฉีดต้นเดือนมิ.ย.นี้

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า รพ.บุษราคัม ไม่ใช่รพ.สนาม แต่เป็นรพ.ที่มีเครื่องมือต่างๆ เหมือนรพ.ทั่วไป ทำหน้าที่รับผู้ป่วยออกจากไอซียู หรือผู้ป่วยสีแดงจากรพ.รามธิบดี หรือรพ.ศิริราช ด้วย ประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องกังวล เพราะดูแลระบบการถ่ายเทอากาศเป็นอย่างดี

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, thailandplus, mcot, js100)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า จะมีการตรวจหาเชื้อในเรือนจำต่ออีก 2-3 วัน ส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิตวันนี้ พบ 4 ราย ที่ทราบผลการติดเชื้อในวันที่เสียชีวิต สะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและไม่ตระหนักว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ และมี 13 ราย เสียชีวิตในสัปดาห์แรกหลังทราบว่าติดเชื้อ ส่วนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรคชาวอินเดีย 1 ราย ที่ผลตรวจพบเชื้อ เดินทางเข้ามาตั้งแต่ 27 เม.ย. โดยตั้งแต่ 1 พ.ค. เป็นต้นมา ไม่มีชาวอินเดียเดินทางเข้ามาประเทศไทย นอกจากนี้ ยังพบการลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติ ส่วนหนึ่งเป็นสัญชาติไทยเป็นนักท่องเที่ยวออนไลน์

-วันนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากเรือนจำ และอยู่ในกทม.และปริมณฑล จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14 จังหวัด พื้นที่สีแดง พบผู้ป่วยมากกว่า 100 ราย มี 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี คลัสเตอร์ที่เป็นความเสี่ยงยังอยู่ในชุมชนแออัด กทม. ส่วนนนทบุรีและปทุมธานีเป็นคลัสเตอร์ตลาดสมุทรปราการเป็นคลัสเตอร์โรงงาน ขอนแก่นและเพชรบูรณ์เป็นการติดเชื้อจากผู้ป่วย เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ระนองเป็นการคัดกรองเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ พบว่าบางจังหวัดมีการร้องเรียน จับกุม ผู้รวมกลุ่มสูบบุหรี่ เล่นพนัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, มติชน, โพสต์ทูเดย์

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้เตรียมพร้อมรพ.และรพ.สนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง โดยเฉพาะในเขตหลักสี่และวัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ผู้ติดเชื้อสีเขียวจะนำส่งรักษาที่รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร สีเหลืองมีศูนย์แรกรับ-ส่งต่อนิมิตร์ และสยข.รองรับบางส่วนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือให้ส่งต่อไปยังรพ.บุษราคัมบางส่วนด้วย กรณีผู้ติดเชื้อในเรือนจำ รพ.ราชทัณฑ์พร้อมให้การดูแลทั้งสีเขียวและสีเหลือง และได้สั่งการให้เรือนจำทั่วประเทศจัดตั้งรพ.สนาม หากไม่มีพื้นที่ให้ใช้พื้นที่ของทัณฑสถาน หรือสถาน

## ประเด็นข่าว

กักกัน หรือเรือนจำเก่า ปรับปรุงเป็นรพ.สนาม ส่วนการเตรียมพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันการติดเชื้อในรพ. และการบริหารจัดการเตียงในเขต กทม. มีการจัดโซนเพื่อคัดแยกอาการผู้ติดเชื้อ โดยรพ.บุษราคัมดูแลกรุงเทพฯโซนเหนือ ศูนย์แรกรับ-ส่งต่อมีบุตร ดูแลกรุงเทพฯโซนกลาง และรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ดูแลกรุงเทพฯโซนใต้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot

-ศ.นพ.พญ. ภูววรรณ โปสดีเพชบุ้กว่า ผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด 19 จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพราะสามารถเป็นซ้ำได้ ส่วนใหญ่จะหลัง 3 เดือนไปแล้ว จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนหลังหายป่วย 3 เดือนไปแล้ว โดยมีการศึกษาเบื้องต้นพบว่าทำให้วัคซีนในผู้ที่หายป่วยจากโควิดเพียงครั้งเดียวจะมีระดับภูมิคุ้มกันสูงเท่ากับคนที่ไม่เคยป่วยและให้วัคซีนครบ 2 ครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot

-พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เผย ปัจจุบันยังไม่พบการติดเชื้อในเด็กและเยาวชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เผย กทม.ตั้งรพ.ราชพิพัฒน์ 2 เป็นรพ.สนามแห่งที่ 6 ใช้พื้นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีสุदारามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย เปิดเป็นหอผู้ป่วยโควิดสีเขียว รองรับได้ 200 เตียง มีบุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.ราชพิพัฒน์เป็นผู้ดูแล เริ่มเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่ 12.00 น. วันนี้เป็นต้นไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์

-ดร.สุภัทรา จำปาทอง ปลัด ศธ. เผยว่า ศธ. ได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จาก 1 มิ.ย. เป็น 14 มิ.ย. พร้อมกันในโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อระดมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่สีแดงและสีส้มประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. ให้ประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของสธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-ก.ยุติธรรม ระบุ ได้ประสานกับ สธ. ขอสนับสนุนยาฟ้าวิโรจนาเวียรรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ และใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในขณะรอผลการโดยเฉพาะผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลือง พร้อมเร่งให้นักโทษและผู้คุมในทุกเรือนจำได้ฉีดวัคซีนโดยด่วน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thejournalistclub

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ในระบบได้ มาลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ 20 พ.ค. เป็นต้นไป จำนวน 100 คนต่อวัน เริ่มรับลงทะเบียน 06.30 น. ชั่วโมงละ 12 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-รพ.ศิริราช ประกาศปิดบริการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิดในระบบหมอพร้อม ณ ศาลาศิริราช 100 ปี จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคิวในระบบหมอพร้อมเต็ม

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

**วันงดสูบบุหรี่โลก 2564**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ผจก., มติชน, thailandplus, thaigov, mthai

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ปีนี้กำหนดประเด็นการรณรงค์ “COMMIT TO QUIT” เพื่อให้ 180 ประเทศสมาชิกร่วมรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ทุกประเภท ส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเลิกบุหรี่ให้ได้ 100 ล้านคน สำหรับประเทศไทยกำหนดประเด็นรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “เลิกสูบลดเสี่ยง คุณทำได้” ส่งเสริมให้เลิกสูบบุหรี่ทุกประเภท ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ลดแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ทุกสิทธิประโยชน์รับค่าปรึกษาจากสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 หรือเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลสังกัดสธ. ทั่วประเทศ

**รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก., acnews, thaigov

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. รับมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง มูลค่า 3,500,000 บาท เครื่องเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่ 1 เครื่อง มูลค่า 1,100,000 บาท จากคุณอัจฉราพร ศิริไพวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณรพี พินิจชอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตัวแทนมูลนิธิเข็มไชย รสานนท์ โดย รสา กรู๊ป และรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 200,000 ชิ้น มูลค่า 400,000 บาท จาก บ. ชิงเสียนเยอะเป้า จก. และสมาคมเงินเจียงฉวนโจว ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ รพ.เกาะสมุย และรพ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี